



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ฉบับที่ ๑๕

เรื่อง ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) และ (ฉบับที่ ๖)

\*\*\*\*\*

ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุก  
เขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
และต่อมา ได้ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่  
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.  
๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางปฏิบัติและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน  
ทราบ จังหวัดเชียงราย จึงออกประกาศชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙  
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) และ (ฉบับที่ ๖)  
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย

กิจกรรม/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
<p><b>๑. กิจกรรม/กิจกรรม ที่ห้ามมิให้ปฏิบัติ</b></p> <p>๑) ห้ามออกนอกเคสสถานระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น</p> <p>๒) ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน มีกิจกรรม หรือทำกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก</p> <p>๓) ห้ามผู้ใดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากในลักษณะมีผู้ประชุมกันหรือมีเือกาศติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เช่น ประชุม แจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ การจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย ๑ เมตร สถานที่ทำกิจกรรมต้องแจ้งแจ้งไม่แออัด ใช้เวลาทำกิจกรรมไม่นาน และมีมาตรการป้องกันโรค ในการประชุม สัมมนา ควรจัดตาม พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ</p> <p>๔) ห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขนส่งของอากาศยานส่วนบุคคลเป็นพาหนะที่มีผู้โดยสารเกิน ๑๕ คน หรือผู้โดยสารเกิน ๑๕ คน</p> <p>๕) ห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขนส่งของอากาศยานส่วนบุคคลเป็นพาหนะที่มีผู้โดยสารเกิน ๑๕ คน หรือผู้โดยสารเกิน ๑๕ คน</p>		

<p>๕) ให้ปิดสถานที่เสี่ยง "ได้แก่" โรงมหรสพ สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก สวนสัตว์ สถานที่เล่นสเก็ต สกูเฮอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ สนามชนไก่ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุดสาธารณะ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ สนามมวย ยิม สถานสักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย สถาบันลีลาศ สนามม้า สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ/อบสมุนไพร ร้านนวด อาบอบนวด ในพื้นที่ "เป็นการชั่วคราว" จนกว่าจะมีข้อกำหนดให้ผ่อนคลายต่อไป</p>	
<p>๖) การปฏิบัติศาสนกิจหรือพิธีทางศาสนา ในวันสำคัญทางศาสนาหรือตามประเพณีนิยม ณ ศาสนสถานใด (วัด โบสถ์ มัสยิด) ให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้ดูแลศาสนสถานนั้น (เจ้าอาวาส บาทหลวง อิม่าม)กรณีมีการหรือคำแนะนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตาม</p> <p>๗) ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>	

<p>๒. กิจกรรม/กิจกรรม ที่ผ่อนปรนให้ปฏิบัติได้</p> <p>๒.๑. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต</p> <p>ก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในโรงแรม ทำอาภาคารสถาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อลดชิ้น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้ แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ใช้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ</p> <p>๒) ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>๓) งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร</p> <p>๔) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) อาจพิจารณาตรึงการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้</p>
<p>ข. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต</p> <p>ร้านขายยา สินค้า بهداشتภัณฑ์จำเป็นต่อการใช้ชีวิต และร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมอาคาร ที่ทำการ</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ใช้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ</p> <p>๒) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกัน</p>

<p>หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ส่วนแผนกร้านอาหารที่เปิดเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่น</p>	<p>๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ความจุเมจ จำนวนผู้ใช้บริการมีให้แออัด หรือพิจารณากำหนดมาตรการลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p>	<p>อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๓) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้</p>
<p>ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อมร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาดสด ตลาดน้ำ และตลาดนัด</p>	<p>๑) ให้ความสำคัญลดพื้นที่นั่งผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะห่างในการเลือกสินค้าและบริการชำระราคาอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ความสำคัญจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมีให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p>	<p>๑) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และมีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ใช้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ</p> <p>๒) ไม่อนุญาตการให้บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็ก</p> <p>๓) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ ความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้</p>
<p>ง. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี (เฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่งผม)</p>	<p>๑) ให้ทำความสะอาดโดยการฉีดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะ</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ใช้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และผู้ใช้บริการ ตามขีด</p>

	<p>มูลนิธิทุกวัน</p> <p>๒) ให้ช่างตัดผมและผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าเสมอ</p> <p>๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย ๑.๕ เมตร</p> <p>๕) ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมีให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น และงดหรือรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p>	<p>ความสามารถ</p> <p>๒) ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งให้บริการ</p> <p>๓) ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งให้บริการ</p> <p>๔) จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี</p> <p>๕) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอลกอฮอล์เช็ดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้</p>
<p>๒.๒. กิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ</p> <p>ก. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ</p>	<p>๑) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรม</p> <p>๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า</p> <p>๓) ให้ล้างมือที่สะอาด หรือแอลกอฮอล์เจล ที่บริเวณ更衣室</p> <p>๔) ให้เว้นระยะการทำกิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ใช้ ไอ จาม หรือ เป็นหวัด สำหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้า</p> <p>สถานที่</p> <p>๒) ต้องไม่มีผู้ชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน</p> <p>๓) ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ สนามฝึกซ้อม</p> <p>กอล์ฟ ให้ปฏิบัติตามมาตรการเสริมข้อ ๑, ก</p> <p>๔) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอลกอฮอล์เช็ดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ</p>

	<p>๕) ให้ความสำคัญจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมีให้อัด หรือลดควาใน การทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p>	<p>ความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้</p>
<p>ข. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภท กลางแจ้ง และตามกติกาสากล ได้แก่ เทนนิส ซี่มา ยิงปืน ยิงธนู</p>	<p>๑) ให้ความสำคัญโดยการขีดท าคความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องเล่นออกก่าลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อน และหลังการจัดกิจกรรม และให้ก่าจัดขยะมุผลอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้าก่าผ้า</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยา ซ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะการท กกิจกรรมอย่งน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ความสำคัญจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมีให้อัด หรือลดเวลาใน การทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ใช้ ไอ จาม หรือ เป็นหวัด สำหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้า สถานที่</p> <p>๒) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน</p> <p>๓) ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ ให้ปฏิบัติตาม มาตรการเสริมในข้อ ๑. ก</p> <p>๔) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอลกอฮอล์เช็ดตามตัวทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ ความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้</p>
<p>ค. สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ ออกก่าลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา(เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้ง) เพื่อการเดินวิ่ง ซี่หรือปั่นจักรยาน หรือการออกก่าลังกาย ด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล)</p>	<p>๑) ให้ความสำคัญโดยการขีดทาคความสะอาดอุปกรณ์ เครื่อง เล่นออกก่าลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและ หลังการจัดกิจกรรม และให้ก่าจัดขยะมุผลอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ใช้ ไอ จาม หรือ เป็นหวัด ส ากสำหรับผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ ตาม ซี่ติ.</p> <p>ความสามารถ</p> <p>๒) งค้ำจำหน่ายสินค้า งค้ำรับประทานอาหารใน</p>

	<p>หรือหน้ากักผ้า</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะการท กิจกรรรมอย่างน้อย ๒ เมตร</p> <p>๕) ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p>	<p>สวนสาธารณะและสนามกีฬา</p> <p>๓) ต้องไม่มีผู้ชุมนุมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน การละเล่น การแสดง</p> <p>๔) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้</p>
<p>๒.๓. อื่นๆ</p> <p>ง. สถานที่ให้บริการดูแลรักษา</p> <p>สัตว์ สป่า อาน้ำ ำ ดัดขน ำรับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์</p>	<p>๑) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ช่างตัดขนและผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าเสมอ</p> <p>๓) ให้มีการล้างมือที่สบู่ หรือแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น และงดรองรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p>	<p>๑) คัดกรองอาการป่วย ไซ้ เอ จาม หรือเป็นหวัด และ</p> <p>งดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ</p> <p>๒) ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield ถุงมือ และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งให้บริการ</p> <p>๓) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้</p>